



Tin Mục Vụ



TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

12320 OLD FOLTIN RD.
HOUSTON, TEXAS 77086

Cha Xứ: **Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, O.P**

Phone: 832-692-4761

Cha Phó: **Giuse Trần Trung Liêm, O.P.**

Phone: 346-812-7101

Cha Phó: **Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P.**

Phone: 714-805-3804

Thư Ký: **Nguyễn Phươngmy Laura & Lưu Hoạt Ryan**

Giờ Làm Việc: Thứ Hai-Thứ Sáu:

9:00 am-12:00 pm - 1:00 pm-6:00 pm

Phone: (281) 999-1672 - Fax: (281) 820-7095

Email: lavangparishhouston@gmail.com

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C

Ngày 22 Tháng 5, Năm 2022 - Số 945



THÁNH LỄ:

Thứ Hai –Thứ Bảy: 8:30 AM, 6:00 PM

Chúa Nhật: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 6:00 PM

Thứ Sáu đầu tháng- Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa- bắt đầu lúc 2:30 pm.

Lễ Kính Đức Mẹ Fatima- lúc 12:00 pm vào ngày 13 mỗi tháng

CHÀU THÁNH THỂ

Nhà Thờ Lớn

Thứ Hai –Thứ Sáu: từ 3pm-5:30 pm

Thứ Bảy: sau Thánh Lễ 8:30 am

Thứ Năm đầu tháng: sau thánh lễ 6:00pm

Cầu cho ơn Thiên Triệu (ơn gọi tu trì)

Thứ Sáu đầu tháng: sau thánh lễ 6:00 pm

Đến tạ và kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

GIẢI TỘI:

Thứ Hai- Thứ Bảy: 30 phút trước thánh lễ.

Ngoài ra, xin liên lạc trực tiếp với quý Linh Mục

RỬA TỘI:

Sau lễ 11:00am mỗi Chúa Nhật đầu tháng

Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn.

Xin nộp đơn ít nhất 2 tuần trước ngày rửa tội.

HÔN PHỐI:

Xin liên lạc với Cha Thomas Trần Thiên Ân, O.P,

ít nhất 4 tháng trước ngày cưới: (832) 692-4761

GIÁO LÝ TÂN TÔNG:

Xin liên lạc văn phòng giáo xứ

THĂM BỆNH NHÂN

TRAO MÌNH THÁNH CHÚA

Xin liên lạc văn phòng giáo xứ mỗi khi cần.

XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Sau thánh lễ 6:00 pm thứ Tư đầu tháng hoặc liên lạc với các linh mục.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ

Theo Giáo Luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt.

Các đôi vợ chồng mới cưới phải ghi danh gia đình công giáo riêng. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn.

Tuân Giữ Lời Chúa

CN 6 PHỤC SINH C

Chúa Nhật tuần trước, Phúc âm kể về những lời tâm huyết của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Phúc âm tuần này tiếp nối những lời tâm huyết ấy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa các môn đệ và ban bình an cho các ông: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Sự hiện diện của người vắng mặt. Đó là cảm nghiệm mà chỉ có những người yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Sau khi Phục sinh khả hoàn, Chúa Giêsu đã trở nên con người của mọi thời đại. Chúa hiện diện trong những ai yêu mến Ngài: “Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy”. Chúa hiện diện trong những ai thực hành và giữ lời Ngài: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy... Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy”. Ngài hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Ngài: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ.... Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

thương những người đồng loại; yêu thương họ một cách tích cực và không ngừng. Trong khi con học hỏi được cách càng ngày càng yêu thương hơn, thì con sẽ càng ngày càng trở nên tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, và sự bất tử của linh hồn. Điều này đã được thử nghiệm. Đây là đường lối đúng đắn.

Những người yêu mến Chúa là những người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Trong truyện thánh Tử đạo Martinô Thọ có chép: "Ông Thọ là người rất đạo đức. Vì được tin nhiệm, ông làm việc thu thuế trong một thời gian rồi xin nghỉ vì thấy có nhiều cheo leo khó công minh luôn mãi được. Ông khuyên các con cứ đúng luật Chúa mà làm chứ đừng phạm tội vì muốn đẹp lòng người khác.... Ông làm việc rất siêng năng và cũng rất rộng rãi với người nghèo khó: không bao giờ ông để họ ra về mà không cho của gì ăn. Nếu con cái đi vắng, ông mời người ăn xin cùng ngồi ăn cơm chung, nếu con cái ở nhà, ông bắt chúng xẻ cơm cho họ". Thánh Martinô Thọ đã tuân giữ giới răn Chúa dạy là mến Chúa yêu người, sống công bằng bác ái. Ngài quả là người yêu mến Chúa thật và đã đáng Chúa trọng thưởng hạnh phúc đời đời.

3. Đức Maria là mẫu gương yêu mến và tuân giữ Lời Chúa.

Một người phụ nữ nghe Chúa giảng dạy, bà nghe say mê. Với tính nhạy cảm của một người nữ, bà cảm nghiệm niềm hạnh phúc của người mẹ có một người con tuyệt vời như Chúa Giêsu. Giữa đám đông, bà bày tỏ niềm thán phục Chúa, bà tán dương Mẹ Maria là "người mẹ có phúc đã cứu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm". Đáp lại lời tán dương ấy, Chúa nói đến hạnh phúc cho ai nghe và giữ lời Thiên Chúa: "Bà ơi, đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa". Người phụ nữ kia đã tán dương Đức Mẹ là có phúc vì Mẹ có các vinh dự làm Mẹ của một người con tài ba kỳ diệu là Chúa Giêsu. Đây mới chỉ là vinh dự trần gian. Mẹ Maria còn có một hạnh phúc lớn lao hơn là "nghe và giữ lời Thiên Chúa". Khi biết lắng nghe, đón nhận và giữ lời Thiên Chúa thì thiên đàng đã ở trong người ấy, vinh phúc đời đời ở trong người ấy, Thiên Chúa ở trong người ấy. Đó là vinh phúc của Mẹ Maria. Bởi đó, Chúa nói với người phụ nữ kia, không chỉ dừng lại nơi lời khen Mẹ Maria có phúc vì đã có vinh dự cứu mang, nuôi dưỡng một người con tuyệt vời, mà cần hướng đến ý nghĩa cao cả hơn. Phúc thay

cho ai biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc cao quý nhất của Đức Mẹ.

Vào ngày Thiên Thần Gabriel đến truyền tin, Đức Mẹ đã đứng trước một mẫu nhiệm lạ lùng. Mẹ cứu mang con Thiên Chúa. Mẹ suy nghĩ và trao đổi. Mẹ biết đây là thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đáp trả lời "Xin Vâng". Mẹ đã lắng nghe, Mẹ đã tin và chấp nhận dần thân. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Mẹ. Chính Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đang đến với nhân loại và trở nên Emmanuel.

Ngày kia, Chúa đang rao giảng, có người tin cho Chúa biết: "có Mẹ và anh em Thầy đang chờ gặp Thầy". Chúa nói ngay với họ: "Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi? Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, người đó là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ xin Chúa giúp đỡ gia đình tân hôn đang hết rượu. Với một lời đề nghị tế nhị: "Con ơi, họ hết rượu rồi". Chúa đáp lại như một lời từ chối: "Thưa bà, việc đó liên can chi đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến". Mẹ tin nơi tình thương của Chúa. Chúa sẽ làm những gì tốt nhất, đẹp nhất cho con người. Vì thế, Mẹ dặn dò người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

Trong cuộc thương khó của Chúa, Mẹ đau đớn và luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Dưới chân thập giá, Mẹ hiệp thông trọn vẹn trong lễ tế hiến dâng với con...

Lạy Chúa, chúng con nhận ra một cách rất hữu hiệu để được Chúa yêu mến là chúng con tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con xác tín rằng tình yêu của chúng con đối với Chúa phải được thể hiện ra bằng việc yêu thương tha nhân, cụ thể là yêu những người trong gia đình con, những người cùng làm việc với con trong xí nghiệp công ty, những người hàng xóm, những bạn bè con gặp gỡ hằng ngày. Xin giúp chúng con yêu họ cụ thể bằng sự quan tâm đến những niềm vui hay nỗi đau khổ của họ, đồng thời sẵn sàng hy sinh để giúp họ hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, trong cuộc hành hương nội tâm hay lễ hành nơi dương thế, chúng con tin có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở, yêu thương nâng đỡ. Chúng con nhìn lên Mẹ như vị thầy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin cho chúng con luôn vững lòng cậy trông với niềm tin yêu như Mẹ là mẫu gương cho chúng con. Amen.

Trích nguồn: <https://vietcatholic.net/News/Html/276051.htm>

ĐÓNG GÓP QUỸ DSF 2022

Giáo xứ phải đóng góp cho quỹ DSF Tổng Giáo Phận Galveston-Houston năm 2022:	\$58,800.00
Số tiền đã đóng tính đến ngày 11-05-2022.	\$21,167.00
Số tiền còn phải đóng:	\$37,633.00

7 PERFECT GIFTS

FOR CATHOLIC GRADUATES



A thoughtful, faith-filled gift can help them remember that God's love will go with them, anywhere they go.

Graduation season is upon us, and we're looking for the perfect gifts for the graduates we love.

Whether they're heading off to college or entering the workforce, our grads are sure to be feeling a mix of excitement and nerves!

A thoughtful, faith-filled gift can help them remember that God's love will go with them, no matter where they go.

Here are 7 gifts that are perfect for Catholic graduates.

A daily devotional

I asked my sister who's graduating this month, and she said she'd love a daily devotional to take with her to college.

Magnificat offers an updated daily devotional, complete with spiritual reading and the Divine Office.

I'm also intrigued by this one, Keeping the Faith: Prayers for College Students.

A classic spiritual book would work perfectly too!

A religious medal

Another great suggestion from my sister is a metal scapular or a necklace with a medal of a beloved patron saint.

This is a special way for graduates to keep their faith close to their hearts, literally!

Catholic tee

Perfect for wearing around campus, Brick House in the City's fashion-forward shirts are inspired by different saints and Catholic prayers and devotions.

A special rosary

Okay, yes, odds are good that a Catholic graduate already owns a rosary, or several. So the idea is to get them something different: A rosary that's easy to take anywhere, unlike the delicate one they got for their First Communion.

My absolute favorite pick would be Chews Life's truly beautiful rosary bracelets that come with a moveable charm so she can keep her place as she prays the Rosary throughout the day.

I also love these sturdy Rugged Rosaries made of unbreakable paracord and billed as "battle beads." Talk about a spiritual weapon worthy of St. Michael!

Catholic Planner

Every student needs an academic planner, and there are lots of amazing Catholic planner options out there. This is a gift that will get tons of use!

Sunday Mass Journal

Mass becomes an even more special and sacred experience when there's time to reflect on the readings and prayers. Encourage love for the Holy Mass with the Catholic Mass journal, Every Sacred Sunday.

Catholic Journaling Bible

There are several beautiful options for Catholic journaling Bibles. This gift is a beautiful way to inspire read-

ing and reflection on Sacred Scripture.

Source: <https://aleteia.org/2022/05/15/7-perfect-gifts-for-catholic-grads/>

THÔNG CÁO GHI DANH NIÊN KHÓA 2022 – 2023

Trung Tâm Giáo Dục La Vang sẽ tổ chức ghi danh cho niên khóa 2022 – 2023. Học phí cho toàn niên học bao gồm: Sách giáo khoa Việt Ngữ và Giáo Lý, sinh hoạt học đường và hai (2) áo trắng có phù hiệu của Trung Tâm Giáo Dục La Vang.

Thời Gian Ghi Danh:

• Ghi Danh Sớm:

22/05/2022 09:00am – 12:30pm
Sẽ không nhận ghi danh sau 12:30pm.

• Ghi Danh Thường Lệ:

10/07/2022 09:00am – 12:30pm
17/07/2022 09:00am – 12:30pm
24/07/2022 09:00am – 12:30pm
31/07/2022 09:00am – 12:30pm
Sẽ không nhận ghi danh sau 12:30pm.

• Ghi Danh Trễ:

07/08/2022 09:00am – 12:30pm
14/08/2022 09:00am – 12:30pm
Sẽ không nhận ghi danh sau 12:30pm.

Điều Kiện Ghi Danh:

1. Học sinh phải sanh trước hoặc vào ngày 31-08-2016, và phải thuộc gia đình có tên trong danh sách giáo xứ Đức Mẹ La Vang.
2. Khi đến ghi danh, phụ huynh phải đem theo phong bì đóng góp của gia đình học sinh có số La Vang (LVID).
3. Học Phí: \$200.00 cho mỗi học sinh.
4. Mỗi học sinh ghi danh sau ngày 31/07/2022 sẽ phải đóng thêm \$25.00 lệ phí ghi danh trễ.
5. Trung Tâm Giáo Dục La Vang sẽ ưu tiên cho học sinh thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.
6. Sau ngày 24/09/2022, Trung Tâm Giáo Dục La Vang sẽ không hoàn trả học phí cho những học sinh muốn rút tên học.
7. Học sinh thứ tư (4th) trở lên trong một gia đình (cùng cha mẹ) sẽ được miễn học phí.

Xin Lưu Ý:

A. Tất cả phụ huynh và thầy cô muốn được hưởng quy chế giảm bớt cần đến gặp Trưởng Ban Ghi Danh làm đơn xin phép và phải được sự chấp thuận của cha chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang trước khi ghi danh cho con em đi học.

B. Trung Tâm Giáo Dục La Vang sẽ không nhận ghi danh

trễ sau ngày 14-08-2022.

C. Ngày Khai Giảng Niên Khóa 2022 – 2023: 10-09-2022 lúc 02:30pm.

Mọi chi tiết xin liên lạc thầy Trần Ngọc Hoàng 713-417-7908 hoặc văn phòng giáo xứ Đức Mẹ La Vang 281-999-1672 chọn số 1. Trung Tâm Giáo Dục La Vang

THÔNG BÁO CỦA HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ họp vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2022 tại phòng họp số 117 trong Trung Tâm Giáo Dục La Vang. Kính mời quý hội viên tham dự đông đủ.

HONORING GRADUATES

SPECIAL MASS - JUNE 12, 2022 AT 11AM

We are resuming our tradition of honoring OLOL graduates with a Special Mass and Reception. If you are a member of OLOL and a 2022 graduate from high school and beyond, please join us for the event by registering at the following link or with the parish office.

REGISTRATION: bit.ly/GraduationMass

DEADLINE: June 5, 2022

For more information, please contact the parish office.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ HÔN NHÂN KHÓA 76

MARRIAGE PREP PROGRAM - MÙA HÈ 2022

Chương trình Dự bị Hôn Nhân sẽ được khai giảng Chủ Nhật mừng 10 tháng 7 tại Giáo xứ.

Xin vui lòng vào bit.ly/HonNhanLavang để biết thêm chi tiết và ghi danh.

THÔNG BÁO

ĐOÀN HIỆP SĨ KNIGHTS OF COLUMBUS

Kính mời quý anh, quý ông ghi danh tham gia đoàn Hiệp Sĩ Knights of Columbus. Để chúng ta cùng nhau thể hiện tinh thần: Huynh Đệ, Hiệp Nhất và Bác Ái. cùng nhau xây dựng giáo xứ cũng như giáo hội mỗi ngày thêm tốt đẹp, vinh dự cho chúng ta là một Hiệp Sĩ của đoàn Knights of Columbus.

Vậy kính mời quý anh, quý ông hãy tìm hiểu và ghi danh, để chúng ta cùng nhau sinh hoạt.

Xin liên lạc Đại Hiệp Nguyễn Tài: 281-932-4655

TRUNG TÂM VÕ THUẬT VOVINAM

GIÁO XỨ LA VANG THÔNG BÁO

Nhằm mục đích bảo tồn nền văn hóa võ thuật VN cho các em có cơ hội rèn luyện thân thể khỏe mạnh tinh thần minh mẫn, để trở thành những người hữu ích cho xã hội.

- Lớp căn bản- Nam và nữ từ 7 tuổi trở lên 20+
- Lớp tự vệ căn bản- Nam và nữ từ 15 tuổi trở lên 50+
- Lớp đào tạo huấn luyện viên cấp tốc dành cho thanh niên nam nữ yêu chuộng võ thuật từ 16 tuổi trở lên 30 tuổi
- Lớp Tài Chi – dưỡng sinh dành cho những vị cao niên tập vào sáng thứ bảy hàng tuần từ 7AM – 9AM.
- Còn lại các lớp khác tập vào ngày Thứ Sáu và Chúa Nhật hàng tuần.

Ngày Thứ Sáu từ 6 PM- 9PM.

Ngày Chúa Nhật từ 2 PM – 5PM

Mọi chi tiết, xin liên lạc với

- Võ Sư Nguyễn Trung Thành: 832-495-5236

- HLV Danh Nguyễn: 832-800-2761

- HLV Michael Huỳnh: 832-417-9646

Ghi Chú: Lớp tập tại phòng họp 1 & 2 Nhà Nguyễn Linh Đài.

ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN / ONLINE GIVING

<https://giving.parishsoft.com/app/giving/lavangchurch>

TỔNG KẾT TÀI CHÁNH

CHÚA NHẬT NGÀY 15-5-2022

Các Thánh Lễ Thứ Bảy, & Chúa Nhật	\$13,929.00
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể dâng cúng cho quỹ xây cất & phát triển	\$5,248.00
Quỹ Xây Cất & Phát Triển	\$535.00
Tiền khẩn tháng 05 năm 2022.....	\$891.00
Quỹ ảnh tượng dâng cúng cho quỹ xây cất & phát triển....	\$418.00
Hoa & Sách Đám Tang.....	\$2,050.00
Đóng Góp trên website của Giáo Xứ	\$378.00
Hoàn lại phẩm vật Giáo Xứ.....	\$575.00
Nhóm Nước dâng cúng cho quỹ xây cất & phát triển	\$500.00
Lớp Rước Lễ Lần Đầu	\$330.00
Quảng Cáo Trên Bản Tin Mục Vụ	\$700.00
Ban Giáo Dục ghi danh niên khóa 2022-2023	\$6,600.00
Đóng Góp Mái Hiên Nhà Thờ	\$1,100.00
Hoa dâng Đức Mẹ	\$250.00
Bán các chậu hoa hồng ĐHTM 2022	\$650.00
Xin khẩn & Bảo Trợ ĐHTM 2022.....	\$1,200.00
TỔNG CỘNG	\$ 35,353.00

Giáo xứ xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em và các đoàn thể đã rộng rãi đóng góp xây dựng và phát triển giáo xứ.

RAO HÔN PHỐI

1. Anh JOSEPH HOÀNG ANH TUẤN, con trai của ÔB Hoàng Văn Lâm & Trần Thị Huệ kết duyên cùng Chị MA-RIA NGUYỄN THỊ THU HÀ, con gái của ÔB Nguyễn Khắc Quyến & Hà Thị Thủy, tại Nhà Thờ, lúc 2 giờ chiều ngày 11 tháng 06 năm 2022.

2. Anh GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN QUỐC ANH, con trai của ÔB Nguyễn Văn Dư & Bùi Thị Hương kết duyên cùng Chị TÊRÊSA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, con gái của ÔB Nguyễn Phú Yên & Nguyễn Thị Thu Vân, tại Giáo Xứ Tân Thanh, Hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt, ngày 16 tháng 07 năm 2022.

QUỸ ĐÓNG GÓP MÁI HIÊN NHÀ THỜ

1. GD Tâm Đổ & Xuân Trần- LV 2057. . . . \$10,000.00
2. GD Nguyễn Đức Mỹ & Xuân- LV 2215 . . . \$3,000.00
3. AC Bình & Mai \$1,000.00
4. AC Lưu Hoat Ryan & Trina- LV 1352 \$500.00
5. GD Trần Thiết Hùng- LV 116. \$500.00
6. GD Nguyễn Tiến Biểu- LV 321. \$3,000.00
7. GD Xuan Huong Nguyen (Dewy Rose, GA) \$10,000.00
8. Nhóm Đan Áo Len. \$1,500.00
9. Hội Ái Hữu Nghệ Tĩnh, Bình \$300.00
10. GD Thân Văn Lương- LV 21. \$300.00
11. Trâm Anh & Duyên Anh- LV 1747 \$1,000.00
12. GD Trần Duy Minh. \$300.00
13. Bà Cố Thế Đình- LV 105 \$500.00
14. GD Nguyễn Kim Trọng- LV 1255 \$100.00
15. GD Đình Quang Dũng- LV 2354 \$500.00
16. AC Lộc Thân & Mattie Nguyễn. \$1,000.00
17. Ân Danh \$10,000.00
18. LV 1209. \$300.00
19. GD Phạm Thị Hoa- LV 384 \$1,000.00

QUỸ ĐÓNG GÓP THÁC NƯỚC TÌNH THƯƠNG

1. GD AC Phong Hương
2. Quý Anh: Khôi, Hiếu, Thái, Khánh, Thọ, Anh Tú.
3. Starlight Iron Works (Anh Huy)
4. Master Workshop (Anh Hải)
5. Far East Signs & Printing (Anh Ngọc)
6. Bà Thoa nấu cơm 1 tuần 3 ngày
7. GD Anh Biểu \$500.00
8. GD Anh Hiếu - \$600.00
9. Nhóm Bạn Davis Nails - \$400.00
10. GD Anh Chị Mỹ - \$400.00
11. Cô yếm Mai Legiô Mariae - \$500.00
12. GD Ân Danh - \$500.00
13. GD Cụ Bà Elizabeth - \$100.00
14. Bà Mỹ Mẹ Cô Hoa - \$170.00
15. Bà Cố Thêu Legiô Mariae - \$300.00

16. Cô Lượng Legiô Mariae -	\$200.00
17. Cô Nhân Legiô Mariae -	\$100.00
18. Cô Thủy Legiô Mariae -	\$100.00
19. Tiểu Đội Đức Mẹ LaVang Legiô Mariae -	\$500.00
20. Bà Khiêm Legiô Mariae -	\$500.00
21. Cô Tuyết Mai Legiô Mariae -	\$100.00
22. Cô Nghiêm Legiô Mariae -	\$60.00
23. Cô Vui Legiô Mariae -	\$400.00
24. Cô Chú Vũ Ninh Legiô Mariae -	\$800.00
25. Cô Thanh Mai Legiô Mariae -	\$50.00
26. Cô Mận Legiô Mariae -	\$100.00
27. Cô Rung Legiô Mariae -	\$300.00
28. Cô Nguyệt Legiô Mariae -	\$100.00
29. Cô Hoa Legiô Mariae -	\$100.00
30. Cô Nhung Legiô Mariae -	\$40.00
31. Cô Nga Legiô Mariae -	\$40.00

QUỸ TIẾT KIỆM 2022

Quỹ tiết kiệm năm 2019, giáo xứ đã nhận được \$9,430.98

Quỹ tiết kiệm năm 2020, giáo xứ đã nhận được \$10,940.57

Quỹ tiết kiệm năm 2021, giáo xứ đã nhận được \$17,851.47

1. Ân Danh	\$295.23
2. Ân Danh	\$54.74
3. Ân Danh	\$49.91
4. Ân Danh	\$36.02
5. Ân Danh	\$38.59
6. Ân Danh	\$114.44
7. LV 711	\$101.36
8. Ân Danh	\$13.61
9. GD Nguyễn Hồ Ngọc	\$48.00
10. LV 2750	\$68.15
11. Ân Danh	\$65.81
12. LV 1562	\$62.11
13. GD Nguyễn Xuân Thu- LV 1929 (2 Hộp)	\$188.33
14. LV 1660	\$60.50
15. Ân Danh	\$52.00
16. Ân Danh	\$111.00
17. Ân Danh	\$11.00
18. GD Ngô Minh- LV 1291	
19. LV 2537	\$63.41
20. Ân Danh	\$7.48
21. GD Nguyễn Collin	\$9.15
22. GD Nguyễn Ngọc- LV 997	\$70.12
23. GD Oanh Cao	\$45.57
24. GD Nguyễn Thiên- LV 21	\$36.82
25. Ân Danh	\$69.79

26. Ân Danh	\$87.78
27. Ân Danh	\$7.27
28. Ân Danh	\$32.24
29. LV 132	\$161.93
30. Ân Danh	\$63.66
31. LV 57	\$109.65
32. LV 112	\$37.05
33. Ân Danh	\$100.00
34. Ân Danh	\$29.70
35. Ân Danh	\$49.75
36. Trần Christine	\$245.05
37. Ân Danh	\$49.05
38. Ân Danh	\$60.04
39. LV 1570- Đức Nguyễn	\$78.46
40. LV 488- Trâm	\$56.05
41. LV 2711- Phung Nguyễn (2 Hộp)	\$87.84
42. LV 577 (3 Hộp)	\$189.48
43. Ân Danh	\$17.09
44. Ân Danh	\$67.18
45. Trần Thomas	\$131.47
46. Ân Danh (2 Hộp)	\$43.75
47. LV 2357- Nguyệt Nguyễn (3 Hộp)	\$126.32
48. Ân Danh	\$79.04
49. LV 1351 Đỗ Hiền	\$51.01
50. LV 686 Sâm Nguyễn (2 Hộp)	\$133.22
51. LV 342- Châu Phan	\$79.04
52. Ân Danh	\$79.04
53. LV 2504- Trần Việt	\$300.00
54. Ân danh	\$59.00
55. Kiệt-Hạnh	\$120.26
56. LV 1266 (2 Hộp)	\$396.00
57. LV 2757- Đào Duy Tân	\$50.00
58. LV 1187- Vũ Văn Hải	\$127.95
59. Ân Danh	\$204.00
60. LV 2554- Liên Phạm (2 Hộp)	\$69.55
61. Wendy Nguyễn	\$70.25
62. LV 1135	\$41.60
63. Ân Danh	\$91.30
64. Tuyết Hà (2 Hộp)	\$90.09
65. Vũ Hoàng Minh Hiếu	\$20.73
66. LV 1855	\$48.34
67. LV 2508	\$32.68
68. LV 940	\$9.33
69. Ân Danh	\$31.16
70. Ân Danh	\$28.28
71. Ân Danh	\$7.59
72. Ân Danh	\$10.21
73. Phạm	\$27.00
74. Ân Danh	\$13.00
75. Nguyễn Hoàng Thơ	\$51.54
76. Lavang 1814	\$76.60
77. Cha Hải Đăng	\$21.15
78. Ân Danh	\$27.00

79. Pauline Trần	\$17.43
80. LV 913 (2 Hộp)	\$94.73
81. LV 2675	\$44.04
82. Ân Danh	\$48.05
83. Ân Danh	\$9.42
84. Ân Danh	\$44.21
85. Ân Danh	\$11.06
86. Ân Danh	\$37.06
87. Ân Danh	\$44.35

ĐÓNG GÓP QUỸ XÂY DỰNG LỚP HỌC, PHÒNG HỌP VÀ HỘI TRƯỜNG

(BAO THƯ MÀU TRẮNG VIÊN VÀNG)

Những quý vị đóng góp cho quỹ xây dựng Chúa Nhật ngày 15/05/2022

1. GD Phạm Canh Dân- LV 1067 \$50.00
2. Badminton Club \$300.00

Các phong bì dưới \$50.00- \$185.00

Tổng số các phong bì đóng góp cho quỹ xây dựng Chúa Nhật ngày 15/05/2022- 15 phong bì

DANH SÁCH NGƯỜI YẾU ĐAU BỆNH TẬT TRONG GIÁO XỨ

1. Bà Nguyễn Thị Hảo; 2. Bà Anna Nguyễn Thị Vinh; 3. Ông Nguyễn John; 4. Bà Phạm Thị Hoa; 5. Bà Reno Kim; 6. Bà Cự Cố Phạm Thị Quỳnh (Trạc); 7. Ông Nguyễn Văn Thuyên; 8. Bà Trần Kim Định; 9. Bà Têresa Nguyễn Thị Lan; 10. Bà Nguyễn Thị Hương; 11. Bà Trần Xuân Hương; 12. Ông Lương Tấn Phú; 14. Ông Đức; 15. Cô Liêu; 16. Cự Nguyễn Thị Sáng; 17. Mẹ Cô Xuân; 18. Bà Phạm Thị Bảo; 19. Ông Ông Benedicto Nguyễn Văn Chính; 20. Bà Lê Thị Huệ; 21. Ông Trần Kim Quan; 22. Stephenô Trần Kim Sơn; 23. Têresa Nguyễn Hoàng Bích; 24. Chị Nguyễn Thị Yến; 25. Bà Elizabeth Nhị Lang; 26. Bà Trần Kim Đính; 27. Ông Phạm Văn Nam; 28. Bà Trần Thị Cúc; 29. Ông Nguyễn Minh Khiết; 30. Ông Phanxicô Nguyễn Văn Mạng

DANH SÁCH QUÝ VỊ TRONG GIÁO XỨ QUA ĐỜI TRONG THÁNG 5 TỪ NĂM 1992-2022

(MỜI ĐẾN HIỆP DÂNG THÁNH LỄ CHO HỌ)

Họ Và Tên	Ngày Mất
Lê Văn Phát Dũng	May 1, 1992
Joseph Nguyen Van Than	May 1, 1992
Nguyễn Phi Alexander	May 5, 1996
Maria Trần Kim Vân	May 5, 2018

Catarina Lê Thị Sương	May 6, 2007
Maria Cao Thị Gương	May 6, 2007
Maria Hồ Thị Yên	May 6, 2014
Maria Hồ Thị Yên	May 6, 2014
Matta-Maria Võ Thị Vững	May 6, 2020
Anna Đinh Thị Rê	May 8, 2016
Carôlô Vũ Quốc Tuấn	May 9, 2016
Ineg Nguyễn Thị Bát	May 10, 2010
Martino Hoàng Nhật Quang	May 10, 2015
Maria Võ Hiếu Helen	May 10, 2020
Matta Phạm Thị Toàn	May 11, 2017
Maria Magdalena Nguyễn Thị Hiến	May 11, 2020
Phanxico Xavier Nguyễn Đức Hiến	May 12, 2006
Matha Nguyễn T Kim Sa	May 12, 2007
Maria Mai Thị Que	May 12, 2008
Giuse Nguyễn Quỳnh	May 13, 2006
Anna Hà Thị Dung	May 13, 2007
Maria Huỳnh Lê Hồng	May 13, 2014
Anna Vũ Thị Em	May 14, 2017
Anna Nguyễn T Kim Anh	May 15, 2006
Giuse Vũ Đức Tín	May 15, 2016
Têresa Sandy Yến Phạm	May 15, 2021
Nguyễn Hồng Thi	May 16, 1999
Phanxicô Saviê Nguyễn Văn Tính	May 16, 2004
Đaminh Trần Minh Khôi	May 16, 2014
Giuse Trần Văn Hòa	May 18, 2013
Benedicto Nguyễn Ngọc Chính	May 18, 2016
Andrew Anthony Bùi	May 20, 2012
Maria Lê Thị Sa	May 20, 2018
Giuse Nguyễn Xuân Hồng	May 22, 2018
Teresa Phạm Tô Bạch Tuyết Angela	May 21, 2017
Tôma Nguyễn Văn Tân	May 22, 2017
Giuse Nguyễn Xuân Hồng	May 22, 2018
DaMinh Phạm Thái Hưng	May 22, 2021
Vincente Trần Đức Ban	May 24, 2013
Maria Trần Bích Thủy	May 24, 2019
Teresa Bùi Thị Tân	May 25, 2014
Maria Đỗ Thị Hát	May 25, 2019
Maria Nguyễn Thị Chúc	May 26, 2010
Phaolo Đoàn Kiến Quốc	May 26, 2021
Maria Julie Linh Phạm	May 26, 2018
Maria Vũ Thị Thêu	May 28, 2013
LM Giuse Đỗ Văn Lực, OP	May 29, 2009
Phêrô Trần Văn Hoan	May 29, 2013
Giuse Trần Bình Hải	May 29, 2013
Giuse Vũ Trung Thượng	May 30, 2013
Maria Trần Thị Phúc	May 30, 2017
Anna Mai Thị Linh	May 31, 2012
Phêrô Nguyễn Trí Jeannot	May 31, 2014

BẢO LONG GIÒ CHẢ

10625 Veterans Memorial Dr, Suite B
TRONG KHU CHỢ HD SUPERMARKET
TEL: 281-741-9796

GIÒ CHẢ - NEM CHUA - BÁNH DÀY - BÁNH GIÒ

Giò Nóng Mỗi Ngày ĐẶC BIỆT KHÔNG HẠN THE

www.houstoncrawfishseafood.com

Houston Crawfish & Seafood
13192 Veterans Memorial Dr
Houston, TX 77014
Tel: (832)-446-3488

Hours:
Mon - Sun: 11 AM - 9 PM
Closed on Tuesday

Now Hiring Servers, Cashiers
Training: 832-620-0989

- * Tiết Canh Bê
- * Phở
- * Hào Rừng Bamboo Soup
- * Phở Lầu
- * Vietnamese Food
- * Seafood

Huy Trinh
REALTOR ASSOCIATE®
Cell: 806.786.5508
Office: 281.220.2100

Email: Huy.Trinh@kw.com
Web: huytrinh.kw.com

kw
KELLERWILLIAMS
22762 Westheimer Pkwy, #420
Katy, Texas 77450

RE/ALTY ASSOCIATES
MUA-BÁN-THUÊ-QUẢN LÝ-ĐẦU TƯ-COMMERCIAL-RESIDENTIAL

ĐỊA ỐC HOÀNG TRẦN
www.har.com/hoangtran
hoangtran@sbcglobal.net

12806 Willow Centre Ste. D.
Houston, TX 77066

Tel: 281-384-9904 Fax: 281-257-9075

LIBERTY TILE & MARBLE COMPANY
SONNARIT LEE or HOANG LY

ALL TYPES OF TILE, MARBLE, WOOD, VINYL, CARPET, PAVESTONE, FLAGSTONE, FISH POND, WATER POND ETC... INSTALLATION ONLY
EXTERIOR, FLOORS, ENTRY, ACCENT WALL, FIREPLACE, BATHROOMS, POOLS, SPAS, ETC.

404 E. BURRESS
HOUSTON, TEXAS 77022

PHONE: 713-884-1800
CELL: 713-545-4688

YOUR HOME SOLD IN 60 DAYS OR I'LL SELL IT FOR FREE!*

RE/MAX ALLIANCE

ĐỊA ỐC CHANTAL CHÂU NGUYỄN
Mua - Bán - Nhà Đất - Cơ sở Chung Cư
Thành Thật - Tận Tâm
Chuyên vùng North & Northwest
(832) 526-8888 • www.ChantalNguyen.com

LYNN NGUYEN - LN INSURANCE AGENCY

We offer Auto - Home - Life - Health - Flood - Business - Income Tax - Obama Health Care - Notary Public

Office: 281.440.5959
Fax: 832.415.2589
12033 Veterans Memorial DR. ST. 115 Houston | TX 77067

JJ INSURANCE & MULTI-SERVICES
11078 Veterans Memorial Dr. STE 220
Houston, TX 77067

BẢO HIỂM (832)230-3139 | (832)727-5000 DỊCH VỤ

Nhà Xe Lướt
Cơ Sở Thương Mại
Nhân Thọ/Medicare
Sức Khỏe Obama Care
Renew Bằng Nail/Tóc
Khai Thuê Cuối Năm

Chíp/Medicaid/Medicare
Tiền Già/Tiền Hưu
SNAP(FoodStamps)
Giảm Thuế Nhà
Thị Thực Chứ Ký
Thông dịch
Thị Quốc Tịch Mỹ

TU VẤN MIỄN PHÍ
Tận Tâm - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

2 T TRAVEL & SERVICES

14207 TX-249. B14
Houston, TX 77086
281-445-0014

- Bán vé máy bay, Giấy tờ Việt Nam
- Di Trú, Bảo Lãnh, Trợ Cấp Xã Hội
- Dịch thuật, Khai Sinh, Hôn Thụ
- Bảo Hiểm Obamacare
- Khai thuế cá nhân

RE/ALTY ASSOCIATES
KIỀU ĐOÀN
Địa Ốc

Mua - Bán - Nhà Đất - Cơ sở Chung Cư
Cell: 832-541-8470
Email: kieutdoan@hotmail.com
Thành Thật-Tận Tâm-Uy Tín-Kin Đáo

Quảng Cáo - Bảo Trợ
Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:
281-999-1672

RE/MAX
ĐỊA ỐC TRƯƠNG BÙI

Mua - Bán - Nhà Đất - Chung Cư
Thành Thật - Tận Tâm - Uy Tín
Cell: 832-452-4687
Email: truonghoa95@yahoo.com

HẬU SỰ - ĐẤT NGHĨA TRANG
XUÂN (TRACY) TRẦN
Phone: (713) 518-7203
Email: Minh.Tran2@Dignitymemorial.com

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÉ:
Dịch Vụ Nhà Quàn:
Chôn cất, hỏa thiêu, kế hoạch chuẩn bị trước hậu sự.
Đất nghĩa trang:
Earthman Resthaven (Bến Thiên Đàng), nhà quàn American Heritage, cũng như các nghĩa trang, hoặc nhà quàn ở Houston và các vùng phụ cận

Chúng tôi đang có chương trình trả góp và giảm giá đặc biệt
www.prepaidfunerals.texas.gov
http://www.dignitymemorial.com/en-us/index.page

THANG HUNG Food Market

"Chúng tôi có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm"

Địa Điểm #1:
3020 Gears Road
Houston, Texas 77067 281-999-1239
OPEN 7 DAYS A WEEK 8AM - 9PM

Địa Điểm #2:
9443 Kempwood Drive
Houston, Texas 77080 713-939-7021
OPEN 7 DAYS A WEEK 8AM - 8PM

International Groceries | Fresh Produce | Live Seafood | Fresh Meat | Deli

Phở 249
Mon: CLOSED
Tue-Sun: 10:00 AM- 9:00 PM

BEEF NOODLE SOUP RESTAURANT
ĐẶC BIỆT BÚN BÒ HUẾ VÀ PHỞ
14449 TX-249, HOUSTON, TX 77086 281-781-8702

Lộc Trần, REALTOR®
832.620.5988

Tận Tâm Giúp

- Mua Nhà
- Bán Nhà
- Bất Động Sản

ASK MAG'S REALTY
www.DiaOcHouston.com

GRAND OPENING JULY 4TH 2020
HD FOOD MARKET
(Chợ Hưng Đông cũ)
10625 Veterans Memorial Dr. Ste S, Houston, TX 77038
Tel: 281-448-1277

Chợ cung cấp đa dạng các loại sản phẩm bao gồm: Rau, củ quả, trái cây tươi, Thịt, Tôm, Cá, Cua, Oysters, Crawfish tươi mỗi ngày. Đầy đủ các đồ hộp, đồ khô, gạo, gia vị, đồ dùng.

Mở cửa 7 ngày từ 8:00 am - 8:00 pm
HD Food Market rất hân hạnh được phục vụ quý khách